

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง หนังสือจากนายศรีสุวรรณ จรรยา ขอคัดค้านการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นที่ประชุม ไปพิจารณาดำเนินการแจ้งไปยังผู้คัดค้านดังกล่าว เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

๒. เรื่อง การประชุมแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีมติ ดังนี้

๑) รับทราบว่า สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดการประชุมแถลงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานและมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) และขอให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมที่ได้มีการแบ่งมอบหน่วยรับผิดชอบในแต่ละข้อนโยบายได้นำแผนงาน/โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ไตรมาสที่ ๔) ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ฯ (รายชื่อ) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอให้แจ้งผลการดำเนินงานให้ทราบ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒) มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความเห็นที่ประชุม ไปพิจารณาดำเนินการประสานขอหนังสือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) จากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพิ่มเติม และมอบให้สำนักวิจัยและวิชาการ ดำเนินการศึกษาและพิจารณาตรวจสอบประเด็นที่เห็นสมควรเพิ่มเติมในเชิงหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนต่อไป

๓. เรื่อง แถลงการณ์ Human Rights Watch เรียกร้องทางการไทยยุติการปกปิดเหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อปี ๒๕๕๓

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับทราบว่า Human Rights Watch ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องทางการไทยยุติการปกปิดเหตุการณ์ความรุนแรง เมื่อปี ๒๕๕๓

๔. เรื่อง ขอรับข้อมูลข่าวสารสิ่งพิมพ์และขอรับเป็นศูนย์ประสานงาน

ตามที่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคพลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ อตร.บร./๑๔๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณาขอรับอาสาเป็นศูนย์ประสานงานรับข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป รวมถึงการรับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องเดือดร้อนของประชาชน นั้น ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติมอบ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับความเห็นที่ประชุม ไปพิจารณาดำเนินการมีข้อเสนอแนะไปยัง องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคพลเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ในประเด็นการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน และช่องทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ กรณีที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ จากประชาชน

๕. เรื่อง หนังสือขอขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบ ว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคำร้องเรียนที่ ๑๒๘/๒๕๕๕ เรื่อง สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข กรณีผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการปฏิบัติไม่เป็นธรรมจากการทำคลอดและทำให้บุตรเสียชีวิต ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้โรงพยาบาลมีการเยียวยาผู้ร้องด้านมนุษยธรรมและจริยธรรม นั้น ในการนี้ ผู้ร้องจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แสดงความขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว